



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก  
เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน  
สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนในเขตจังหวัดพิษณุโลก ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ (EXtra)  
หมวดอักษร กอ และหมวดอักษร ขข

ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ได้นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.๑) ในเขตจังหวัดพิษณุโลก หมวดอักษร กอ ที่นำออกประมูล (EXtra) เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และหมวดอักษร ขข ที่ออกประมูลเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ออกประมูลและมีผู้เข้าเสนอราคา และเป็นผู้ชนะการประมูลพร้อมกับได้มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยแล้ว ภายหลังเมื่อครบกำหนดชำระราคาค่าหมายเลขทะเบียนรถแล้วปรากฏว่ามีผู้ชนะการประมูลบางหมายเลขไม่ชำระราคาหรือชำระไม่ครบถ้วน ดังข้อมูลตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก จึงนำหมายเลขทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน หมวดอักษร กอ และหมวดอักษร ขข ที่ผู้ชนะการประมูลค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ และออกประกาศ เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนในเขตจังหวัดพิษณุโลก ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ (EXtra) หมวดอักษร กอ และหมวดอักษร ขข ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การนำหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างชำระดังกล่าวออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ [www.tabienrod.com](http://www.tabienrod.com) โดยมีหมวดอักษร กอ และหมวดอักษร ขข ซึ่งจะเปิดระบบวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ และปิดระบบวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการนำหมายเลขทะเบียนรถดังกล่าวออกประมูลใหม่ หากภายหลังออกประกาศนี้ผู้ชนะการประมูลรายเดิมได้ชำระราคาค่าหมายเลขทะเบียนครบถ้วน ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นวันก่อนวันทำการเปิดเสนอราคาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าว และจะได้สิทธิในหมายเลขทะเบียน นั้น

ข้อ ๒ ในกรณีมีเหตุขัดข้องที่เกิดจากระบบการนำหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ทำให้การประมูลหมายเลขทะเบียนรถไม่สามารถสิ้นสุดลงตามที่กำหนดได้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลและไม่สามารถแก้ไขได้ก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลดังกล่าว ให้ถือว่ายกเลิกการประมูลในวันนั้นและสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกจะทำการนำหมายเลขออกประมูลใหม่

(๒) กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นในระหว่างสิ้นสุดการประมูลหมายเลขทะเบียนให้ถือว่ายกเลิกการประมูลตั้งแต่หมายเลขที่การประมูลยังไม่สิ้นสุดเป็นต้นไป และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกจะทำการนำหมายเลขดังกล่าวออกประมูลใหม่

ในกรณีมีการยกเลิกการประมูลตามวรรคหนึ่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกจะสรุปผล  
การยกเลิกการประมูลให้ทราบทางระบบการนำหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต  
(<http://extra.tabienrod.com>) ทั้งนี้ที่ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์)

ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก

หมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต (Extra)

หมวดอักษร กอ และ หมวดอักษร ขข

เปิดระบบวันที่ 3 มีนาคม 2568 ปิดระบบ วันที่ 10 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

หมวด	กลุ่ม	หมายเลข							จำนวนเลข
กอ	2	9889							1
หมวด	กลุ่ม	หมายเลข							จำนวนเลข
ขข	2	9							3
	3	4848	8844						
รวมทั้งหมด									4